



CDCS SỐ VHTDL TỈNH NINH THUẬN
BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/BC-BTTND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CĐCS ngày 04/01/2023 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Luật Thanh tra và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và các quy định khác có liên quan;

Căn cứ kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2023, Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động tại cơ quan, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Về cơ cấu, tổ chức của Ban Thanh tra nhân dân:

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024 được kiện toàn theo Quyết định số 01/QĐ-CĐCS ngày 04/01/2023 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ cấu, tổ chức của Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí:

- Bà Nguyễn Thị Như Khuê - Trưởng ban;
- Ông Huỳnh Dũng - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Hương Hoàng Nga - Ủy viên.

Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

2. Về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân:

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và xây dựng Chương trình công tác hoạt động của năm. Bám sát các quy định của Luật Thanh tra và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, trong năm 2023, Ban Thanh tra nhân dân đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban, nhằm giúp Công

đoàn cơ sở kiểm tra, phát hiện những sai phạm, thiếu sót, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Cơ quan Sở để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, nâng cao hiệu quả hoạt động và ngày càng phát triển.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2023

1. Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan:

Năm 2023, Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên quan tâm đến công tác giám sát, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại cơ quan. Qua giám sát tình hình hoạt động trong năm 2023 cho thấy Cơ quan Sở luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh giao, cụ thể:

- Giám sát thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CĐCS ngày 13/4/2023 của Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL về Đại hội Công đoàn cơ sở khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, có 07 chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ và riêng năm 2023 có 04 chỉ tiêu (1, 2, 6 và 7) Công đoàn Sở đã triển khai đạt hiệu quả và đang tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu còn lại đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ đề ra.

- Giám sát thường xuyên công chức và người lao động (CC & NLĐ) thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; qua theo dõi, quan sát, Ban Thanh tra nhân dân nhận thấy CC&NLĐ trong cơ quan được lãnh đạo Sở quan tâm và luôn tạo mọi điều kiện trong công tác cũng như trong cuộc sống, thăm hỏi, động viên, chia sẻ kịp thời. Công chức và NLĐ được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và được cập nhật, vận dụng vào công việc kịp thời (tỷ lệ tham dự đạt 100%). Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và sự điều hành của lãnh đạo Sở.

- Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ: Trong năm đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; cụ thể các vấn đề có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ được giao, quyền và lợi ích hợp pháp của CC&NLĐ¹ về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, nâng lương, nghỉ phép, nghỉ hưu, thai sản, thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời và đều được thảo luận thống nhất, quyết định theo nguyên tắc tập trung dân chủ có sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức; thực hiện đầy đủ việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu trước khi bổ nhiệm và kê khai bổ sung. Trên cơ sở các quy định, quy chế đã được ban hành như: Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và

¹ Đào tạo, bồi dưỡng: Năm 2023, cơ quan Sở đã cử đi đào tạo TCELLCT (02 công chức), bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 2 (02 công chức), bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng (01 công chức), lớp bồi dưỡng an ninh trật tự (01 lao động)

Bổ nhiệm, nâng lương: bổ nhiệm, xếp nâng ngạch CVCC (01 công chức), nâng lương trước thời hạn 03, nâng lương thường xuyên 09, nghỉ thôi việc 01, thai sản 01 và bổ nhiệm lại 02.

quy chế phối hợp công tác giữa lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn được thực hiện chặt chẽ, phối hợp đồng bộ và kịp thời.

- Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách như thu chi tài chính cơ quan Sở và Công đoàn trong năm được thực hiện đảm bảo đúng chế độ, chính sách Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng tài sản công trong nội bộ cơ quan và quy chế về chi tiêu, quản lý, sử dụng quỹ Công đoàn luôn công khai minh bạch, rõ ràng; theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, hàng năm Cơ quan Sở đều công khai rõ ràng dự toán, quyết toán và công khai tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tại bản tin cơ quan và trong Hội nghị Công chức.

Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, hàng năm Cơ quan Sở đều công khai rõ ràng dự toán, quyết toán và công khai tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tại bản tin cơ quan và trong Hội nghị cán bộ Công chức.

- Giám sát về công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích cho CC&NLĐ trong năm 2023; thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh Thuận năm 2023, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện các văn bản của cấp trên, không để xảy ra tình trạng lãng phí của công, mỗi CC&NLĐ luôn gương mẫu, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo và nghiêm túc chấp hành theo đúng quy định, không có CC&NLĐ vi phạm trong năm.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của ngành; duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ hàng tháng, quý, thông qua giao ban đánh giá những việc đã làm được và những việc chưa làm được của toàn thể công chức và người lao động để tiếp tục chỉ đạo thực hiện đảm bảo kịp tiến độ.

- Kiểm tra, đôn đốc công chức và người lao động tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chỉ thị 57 của Tỉnh ủy về chấn chỉnh, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc. Năm 2023, Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động thường xuyên trong chuỗi hoạt động của cơ quan, nhờ vào công tác tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo và đoàn kết, thống nhất trong tập thể CC&NLĐ và thực hiện công khai minh bạch, dân chủ các chế độ thu chi của cơ quan, công đoàn ... nên không có đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của CC&NLĐ.

2. Nhận xét, đánh giá chung:

Ngay từ đầu năm, Ban Thanh tra nhân dân đã kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình công tác giám sát năm 2023, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những mặt công tác được lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quan tâm. Năm 2023 mặc dù hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn một số hạn chế về thời gian do đầu tư nhiều cho công tác chuyên môn của Ngành nhưng các thành viên Ban Thanh tra nhân dân luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở.

Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã góp phần xây dựng, củng cố đội ngũ CC&NLĐ trong cơ quan luôn tin tưởng, gắn bó với chính quyền, tổ chức Công đoàn; từ đó tạo động lực giúp đoàn viên tích cực tham gia, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kết quả đó là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nhiệt tình, trách nhiệm tham gia phòng trào cùng ý thức tự giác của toàn thể CC&NLĐ trong cơ quan.

Bên cạnh những mặt đạt được cũng còn một số hạn chế nhất định, Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên thời gian dành cho các hoạt động, nhiệm vụ của Ban chưa nhiều; trình độ nghiệp vụ của các thành viên Ban Thanh tra nhân dân còn hạn chế, là đoàn viên trẻ, mới, chưa được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ nên trong công tác kiểm tra, giám sát còn nhiều thiếu sót. Ngoài ra, việc báo cáo định kỳ kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân với Ban Chấp hành Công đoàn chưa được duy trì thường xuyên theo quy định.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Thanh tra nhân dân nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc và quyền lợi của công chức, người lao động trong cơ quan, góp phần tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và giữ vững các thành tích đã đạt được, Ban Thanh tra nhân dân đề xuất phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2024 như sau:

1. Duy trì tốt mối quan hệ chỉ đạo phối hợp giữa Ban Thanh tra nhân dân với Lãnh đạo Sở và BCH Công đoàn.
2. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.
3. Phân công và tạo điều kiện phát huy tốt vai trò của từng thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong các hoạt động theo dõi, giám sát.
4. Kiến nghị Lãnh đạo Sở và tổ chức đoàn thể giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho công chức và người lao động theo đúng Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2024 đề ra.
5. Tạo điều kiện cho công chức của Ban Thanh tra nhân dân tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.
6. Tham mưu, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024./.

Nơi nhận::

- HNCC năm 2024;
- CĐVC tỉnh;
- CĐCS Sở VH TTDL;
- Lưu: CĐ, BTND.

**TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Như Khuê